

# Người lái đò tâm huyết

“*Xin chào các yêu lớp 3A*” - đó chính là tiếng gọi thân thương của cô giáo Đỗ Thị Huệ dành cho các bạn học sinh lớp 3A của Trường Tiểu học Khương Mai. Đối với tôi đó là tiếng gọi hết sức mới lạ vì trong suốt quá trình học tập ở các cấp hay những buổi thực tập sư phạm tôi chưa từng nghe thấy câu chào học sinh nào lại tình cảm đến như thế! Đó chính là ấn tượng đầu sâu sắc của tôi khi bước chân vào lớp 3A.



Các em học sinh lớp 3A rất ngoan ngoãn, thân thiện. Các em nở nụ cười thật tươi để chào đón các giáo viên thực tập mới đến. Chính những tình cảm mới đầu đó của cô giáo chủ nhiệm và các em học sinh đã khiến cho tôi - Vũ Thị Ngọc Anh – một cô sinh viên thực tập năm cuối trước khi bước chân vào con đường của nghề giáo cảm thấy tràn đầy sự ấm áp trong một môi trường hoàn toàn mới lạ mà tôi sẽ gắn bó trong vòng 3 tháng thực tập.



Tôi luôn cảm thấy thật may mắn khi được phân công thực tập vào lớp của cô giáo chủ nhiệm Đỗ Thị Huệ vì cách tổ chức lớp học của cô rất khác lạ. Lớp học của

cô tràn đầy tiếng cười, sự sôi nổi, nhiệt huyết, đặc biệt hơn hết là giáo viên và học sinh luôn cảm thấy thoải mái ngay cả khi trong tiết học hay giờ ra chơi. Cô Huệ đã tổ chức thi đua giữa các tổ bằng cách cộng sao thi đua. Chính điều này đã làm cho các em học sinh luôn nỗ lực cố gắng mỗi ngày để đem về thật nhiều những ngôi sao thi đua dành cho tổ của mình. Cuối ngày cô và các em sẽ cùng tổng kết xem tổ nào là tổ chiến thắng. Tổ chiến thắng sẽ được cả lớp hô vang chúc mừng, còn những tổ khác sẽ được cô động viên cố gắng giành được nhiều sao hơn để được ăn mừng là tổ có thành tích xuất sắc trong ngày. Đây là một cách tổ chức lớp học hết sức thú vị mà tôi đã học được từ cô Huệ. Tôi có thể nhìn thấy sự nỗ lực thi đua phấn đấu của các em học sinh và sự vui mừng trong ánh mắt của các em khi tổ mình là tổ chiến thắng. Tuy những tổ còn lại chưa đạt được thành tích xuất sắc nhất nhưng các em cũng đều rất cố gắng. Có một số em với khuôn mặt buồn bã khi đi về nhưng cô Huệ đều động viên các em cố gắng hơn nữa và rồi tôi thấy các em đều quyết tâm giành ngôi sao thi đua cho tổ mình vào hôm sau.



Bên cạnh đó phải kể đến chuyên môn của cô Huệ. Cô luôn có sự mới lạ khiến tôi ấn tượng từ lần này đến lần khác. Tôi bất ngờ về cách giảng dạy của cô trong tiết học, tôi cảm thấy cô giáo và học sinh đều rất thoải mái, cô trò chia sẻ, truyền đạt kiến thức cho nhau. Tôi ấn tượng nhất là cách thức tổ chức trò chơi trong tiết học của cô Huệ. Những câu dẫn dắt, những lời khen dành cho học sinh của cô đã làm cho không khí tiết học trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Tôi có sự ấn tượng đặc biệt này vì tôi cũng đã có cơ hội dự một số tiết hội giảng nhưng phần tổ chức trò chơi của cô Huệ luôn là phần làm tôi mong đợi nhất. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ cô. Cô đã tổ chức một số buổi họp chuyên môn ngay sau khi tôi lên tiết giảng dạy trên lớp, từ đó tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn trong tiết học của mình. Cô Huệ đã chỉ dạy cho tôi biết thêm rất nhiều về cách tổ chức các hoạt động trên lớp, những câu nói dẫn dắt, những câu khen ngợi khích lệ học sinh, ... Đối với tôi đó là những kinh nghiệm vô cùng quý giá mà tôi có thể học được từ cô Huệ. Tôi cảm thấy rằng tôi đã tự tin hơn khi lên tiết giảng dạy của bản thân.



Tôi có cơ hội được đứng giảng trên lớp khá nhiều, từ đó tôi có thời gian làm quen, gần gũi với các em học sinh được nhiều hơn. Đó cũng chính là cơ hội giúp cho tôi có thể hiểu rõ các em hơn. 53 em lớp 3A chính là 53 tính cách khác nhau. Trước đây tôi thật sự nhút nhát khi đứng trước một lớp đông học sinh như vậy nhưng khi đã gần kết thúc kỳ thực tập tốt nghiệp này tôi cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Tôi đã tự tin quản lý một lớp học, tự tin hơn trong lĩnh vực chuyên môn kiến thức của mình, ...



Ngoài lúc trong giờ học thì các em học sinh đều chủ động quan tâm, bắt chuyện với tôi. Có những hôm tôi có việc chưa thể lên lớp, các em đều hỏi cô Huệ rằng tôi đang ở đâu, hay những lần tôi bị ốm các em đều hỏi thăm tôi, có em còn viết thư động viên tôi mau khỏe, có những em rất đáng yêu cho tôi hộp sữa, gói bánh. Tình cảm của các em học sinh dành cho tôi tràn đầy sự vô tư, hồn nhiên mà vô cùng ấm áp. Tôi luôn ghi nhớ những câu hỏi thăm của học sinh cũng như luôn cất những tấm thiệp, những món quà bằng giấy mà các em gấp tặng tôi. Đó chính là kho báu vô giá chứa đựng rất nhiều tình cảm của học sinh mà tôi vô cùng trân quý.





Trong thời gian 3 tháng thực tập tôi may mắn được trải qua rất nhiều sự kiện cùng với lớp 3A. Tôi được trang trí bảng hỗ trợ cô Huệ tổ chức buổi sơ kết học kỳ 1, cùng các em học sinh mặc áo dài xuân và chụp ảnh Tết, được tham gia hội chợ Xuân của nhà trường và tổ chức ngày 8/3 tràn đầy ý nghĩa. Đó chính là khoảng thời gian vàng của tôi khi thực tập tại Trường Tiểu học Khương Mai. Những ngày tháng đó tôi sẽ không bao giờ quên vì tôi cùng cô Huệ và các bạn giáo sinh thực tập đã nỗ lực chuẩn bị để giúp các em học sinh thân yêu có những ngày trải nghiệm thật đáng nhớ.



Thời gian thực tập còn rất ít, tôi cùng các bạn giáo sinh nhanh chóng hoàn thành tiết dạy của mình sau đó chúng tôi đều tranh thủ lưu giữ lại những khoảnh khắc kỷ niệm với cô Huệ và các em học sinh thân yêu. Sau đợt thực tập này tôi cảm thấy bản thân mình đã trưởng thành hơn, đã tự tin hơn trên con đường trở thành một người thầy đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức cho các em học sinh. Tôi có tình cảm sâu sắc dành cho tập thể lớp 3A. Mỗi khi nhắc đến các em tôi đều nở nụ cười, các em chính là một phần thanh xuân của tôi. Tôi luôn cảm thấy may mắn khi được cô Huệ dẫn dắt và được đồng hành cùng lớp 3A. Cô và các em chính là nguồn động lực để tôi cố gắng và nếu như có cơ hội tôi chắc chắn sẽ quay trở lại và công tác tại mái trường thân yêu này. ***Ngàn yêu thương gửi tới cô Đỗ Thị Huệ và tập thể lớp 3A!***